

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ với đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Theo Báo cáo số 378/BC-MTTQ-BTT ngày 02/11/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ với đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị như sau:

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản

1.1. Cử tri xã Ba Ngạc đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng Phù điêu Di tích lịch sử Chiến thắng Nước Lầy, nhằm để giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho các thế hệ mai sau

Di tích chiến thắng Nước Lầy, xã Ba Ngạc được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Sau khi được công bố, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2571/UBND ngày 16/12/2022 về việc cho chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng bia, cắm mốc khoanh vùng và cấp giấy CNQSDĐ bảo vệ di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện. Theo đó, hiện nay, UBND huyện đã trình cấp thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất lâm nghiệp và các loại đất khác có điểm di tích sang đất di tích. Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo lập các thủ tục có liên quan để tiến hành xây dựng bia di tích đối với các di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn huyện vào năm 2024 và năm 2025, trong đó có điểm di tích lịch sử Chiến thắng Nước Lầy, xã Ba Ngạc.

1.2. Cử tri xã Ba Dinh đề nghị nhà nước quan tâm sớm duy tu, sửa chữa nâng cấp đường liên xã từ cầu Ba Chùa đến ngã ba đường lên xã Ba Giang thuộc thôn Ka La, vì hiện nay đã hư hỏng xuống cấp, rất khó khăn cho bà con nhân dân đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hoá, con em đến trường

Tuyến đường từ Cầu Ba Chùa – Kà La, xã Ba Dinh có chiều dài là L= 4,032km, bề rộng mặt đường BTXM Bmặt= 3,0m và lề đường gia cố đất rộng Blề=0,5m*2 được hình thành từ 2 tuyến đường Ba Chùa – Gò Ghềm (số hiệu ĐX.242) do UBND xã Ba Chùa (cũ) nay là UBND thị trấn Ba Tơ quản lý từ Km0+00 - Km2+335m và tuyến đường Kà La đi Nước Tiên (số hiệu ĐX.258) do UBND xã Ba Dinh quản lý từ Km2+335 – Km4+032m (điểm cuối tuyến), tuyến đường này theo Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Ba Tơ giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030 là tuyến đường xã không phải tuyến đường huyện, nên việc quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên là do UBND xã Ba Dinh và UBND thị trấn Ba Tơ thực hiện duy tu, bảo trì; do vậy yêu cầu UBND xã Ba Dinh và UBND thị trấn Ba Tơ bố trí

kinh phí để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường này để nhân dân đi lại được thuận lợi.

1.3. Trụ sở làm việc UBND xã Ba Dinh và xã Ba Động xây dựng đã lâu, hiện nay xuống cấp, xã không đủ nguồn kinh phí để sửa chữa. Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa đảm bảo điều kiện để cán bộ, công chức làm việc, nhất là đến mùa mưa các phòng hầu hết bị dột, thấm nước

- Trụ sở xã Ba Dinh: Kiến nghị này chính đáng, UBND huyện đã tổng hợp hỗ trợ kinh phí trong năm 2024 để sửa chữa trụ sở trong năm 2024.

- Đối với trụ sở xã Ba Động: Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện và đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 để đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay đang chờ kết luận của Trung ương có sáp nhập hay không đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập trong đó có xã Ba Động. Vì vậy, việc đầu tư mới hoặc sửa chữa lớn đối với xã Ba Động trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp và UBND huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 xem xét cắt giảm danh mục này. Sau khi Trung ương có kết luận chính thức, trong trường hợp xã Ba Động không thuộc diện sáp nhập; UBND huyện sẽ xem xét việc đầu tư mới hay tiến hành sửa chữa lớn và cân đối bố trí (đối với đầu tư mới) hoặc hỗ trợ (đối với sửa chữa) kinh phí để triển khai thực hiện.

1.4. Cử tri xã Ba Xa, Ba Cung kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư tiếp sóng Viettel, tại tổ Mang Đi và tổ Mang Pốc, thôn Gò Hê (có 126 hộ); đồng thời, đầu tư tiếp sóng Viettel tại (xóm Gò Loa), thôn Gò Loa – Đồng Xoài, xã Ba Cung (có 80 hộ) vì hiện nay các khu vực này không có sóng điện thoại, khi có việc độc xuất gặp khó khăn trong thông tin liên lạc, cũng như việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2023, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân và từng bước xoá vùng sóng yếu, vùng trắng sóng. Sở Thông tin và Truyền thông đã chấp thuận cho đơn vị Viettel Quảng Ngãi đang tiến hành đầu tư bổ sung trụ phát sóng tại các xã: Ba Vì, Ba Lê, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Động, Ba Vinh và Ba Tô. Riêng các điểm cử tri kiến nghị nêu trên chưa nằm trong kế hoạch chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2023. Về vấn đề này, trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị đơn vị Viettel Quảng Ngãi khảo sát, nếu đủ điều kiện lập phương án trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo quy định.

1.5. Cử tri thị trấn Ba Tơ đề nghị huyện có kế hoạch mở rộng việc cấp số nhà cho nhân dân tại Tổ dân phố Đá Bàn để thuận tiện cho việc quản lý; đặt lại bảng tên đường cho đường Trần Kiên, tổ dân phố Đá Bàn

Tuyến đường Quốc lộ 24 đi qua địa bàn thị trấn Ba Tơ được đặt tên là Đường 3/2, tuy nhiên tên Đường 3/2 chỉ giới hạn từ Km28+500m (ngã năm đèn đỏ thuộc TDP Uy Nặng) đến Cầu Sông Liên Km29+800m (TDP Nam Hoàn Đôn) còn đoạn tuyến từ cầu Sông Liên đến cầu Ba Chùa Km32+150m thuộc tổ dân phố Đá Bàn chưa được đặt tên đường mà vẫn là tên QL24, chính vì vậy các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường QL24 đoạn tuyến đường thuộc tổ dân phố Đá Bàn chưa có số nhà; việc đặt tên đường đô thị phải xây dựng Đề án đặt tên

đường, số nhà (*bổ sung*) trên địa bàn thị trấn Ba Tơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này, trong thời gian đến UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện.

Tuyến đường Trần Kiên là tuyến đường đô thị đã được đặt tên, tuy nhiên khi thi công nâng cấp tuyến QL24 nhà thầu thi công đã làm hư hỏng và ngã đổ trụ và bảng tên đường, việc này UBND huyện sẽ chỉ đạo Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện bổ sung trụ và bảng tên đường trong năm 2024.

1.6. Cử tri thị trấn Ba Tơ kiến nghị huyện quan tâm nâng cấp đoạn đường đầu cầu Ba Chùa có nút thắt rất nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn, đầu tư xây dựng lan can an toàn giao thông; làm gờ giảm tốc tại khúc cua điểm tiếp giáp ngã ba đường Trần Kiên và đường 3/2 nối dài TDP Đá Bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chợ thị trấn Ba Tơ và công trình Sân vận động huyện sớm đưa vào sử dụng, vì tiến độ thi công quá chậm gây mất mỹ quan.

** Đối với kiến nghị huyện quan tâm nâng cấp đoạn đường đầu cầu Ba Chùa có nút thắt rất nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn, đầu tư xây dựng lan can an toàn giao thông; làm gờ giảm tốc tại khúc cua điểm tiếp giáp ngã ba đường Trần Kiên và Đường 3/2 nối dài TDP Đá Bàn.*

Đầu cầu Ba Chùa là điểm đầu của tuyến đường huyện Đường QL24 - Ba Chùa - Ba Thành - Hành Tín Đông (số hiệu ĐH.60), tại vị trí ngã ba giao nhau với đường QL24, đường dẫn vào cầu có chiều dài khoảng 10m và bán kính cong nhỏ nên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại vị trí này. UBND huyện sẽ tổ chức mời các đơn vị liên quan khảo sát và có hướng giải quyết phù hợp trong thời gian đến.

** Đối với kiến nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chợ Thị trấn Ba Tơ và công trình Sân vận động huyện sớm đưa vào sử dụng, vì tiến độ thi công quá chậm gây mất mỹ quan.* Nội dung này UBND huyện đã nhắc nhở chủ đầu tư là Ban quản lý dự án huyện tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời gian đến nếu chủ đầu tư tiếp tục để công trình chậm tiến độ thì UBND huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

1.7. Cử tri xã Ba Cung đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nối tiếp hệ thống mương thoát nước, rãnh dọc tuyến đường Làng Giáy đi Kà La, xã Ba Thành (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đót đến nhà ông Phạm Minh Hiếu) thôn Làng Giáy – Dốc Mốc, xã Ba Cung, với chiều dài khoảng 100m, vì đoạn đường này đến mùa mưa do không có rãnh thoát nên nước tràn lên mặt đường kéo theo phân gia súc và đất, bùn, gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến đường QL24 (Km26+00) – Ba Thành (số hiệu ĐH.63) có chiều dài tuyến L=4,26km đã được đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2021, với quy mô đầu tư xây dựng nền, mặt đường BTXM rộng Bm=5,5m và một số đoạn có rãnh dọc; tuy nhiên tại đoạn đường từ nhà ông Phạm Văn Đót đến nhà ông Phạm Minh Hiếu dài khoảng 100m không có rãnh dọc thoát nước cho mặt đường nên đã gây ra đọng nước trong mùa mưa, để khắc phục những trường hợp này *yêu cầu UBND xã Ba Cung giải toả những hộ dân xây dựng hàng rào, cổng ngõ lấn chiếm vào phần đất của đường bộ huyện trong phạm vi 02m tính từ*

mép đường BTXM trở ra, nếu giải toả được thì đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ sẽ thực hiện công việc đào rãnh dọc hình thang để đảm bảo thoát nước cho nền, mặt đường và thoát nước cho các hộ dân sinh sống hai bên tuyến.

2. Về tài nguyên – môi trường

2.1. Cử tri Ba Liên phản ánh: Diện tích đất sản xuất 10 ha tại Gò Mả, thôn Hương Chiên, đã bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị huyện xem xét có kế hoạch đưa diện tích đất vào sản xuất

Phần diện tích 10ha tại thôn Hương Chiên, xã Ba Liên thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số 4 (*bản đồ đất lâm nghiệp xã Ba Liên*) cùng với 02 thửa đất khác là thửa số 4, tờ bản đồ số 8, diện tích 8.399,4 m²; thửa số 47, tờ bản đồ số 14, diện tích 61.428 m² là 03 thửa đất do UBND xã Ba Liên quản lý. Năm 2022 và 2023 UBND huyện đã lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và 2024 để đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức, cá nhân thực hiện thực hiện dự án trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường không đồng ý với lý do: Thực tế hiện nay theo quy định của Luật Đất đai chưa có quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất của UBND xã quản lý, hộ gia đình cá nhân để cho doanh nghiệp thuê làm kinh tế nông nghiệp (*Thông báo thẩm định số 5482/TBTD-STNMT ngày 24/10/2022*).

Hiện nay, UBND huyện đã rà soát, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (*Công văn số 2222/UBND ngày 03/10/2023*). Trong đó, khu chăn nuôi kết hợp trồng trọt tại xã Ba Liên dự kiến 20ha. Sau khi được đưa vào Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung sẽ được các cá nhân, tổ chức thuê đất để thực hiện.

2.2. Ý kiến của Bà Phạm Thị Ghen, cử tri thôn Đá Chát, xã Ba Liên kiến nghị: Năm 2012 gia đình tôi có xây dựng một ngôi nhà tại thôn Đá Chát, xã Ba Liên. Đến năm 2014 được chương trình VLAP đo đạc, lập thủ tục cấp sổ đỏ phân đất ở của gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ, tôi đã lên UBND xã Ba Liên được bộ phận chuyên môn hướng dẫn làm thủ tục lên Văn phòng đăng ký đất đai để nhận sổ, gia đình tôi đã nhiều lần lên gặp cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ đỏ. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết.

Theo Công văn số 2338/CNBT ngày 13/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Ba Tư về việc trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Ghen, thường trú thôn Đá Chát, xã Ba Liên: Bà Phạm Thị Ghen, sinh năm:1986, CMND số: 212344907; địa chỉ thường trú: Thôn Đá Chát, xã Ba Liên, huyện Ba Tư, tỉnh Quảng Ngãi được UBND huyện Ba Tư cấp chứng nhận QSDĐ có số phát hành BS 616066, số vào sổ cấp GCN: CH 00089 với diện tích: 411,2 m² (*ONT: 400 m² BHK: 11,2 m²*) theo Dự án VLAP. Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này vẫn còn lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Ba Tư; lý do: Bà Phạm Thị Ghen được cấp giấy chứng nhận là trường hợp cấp lần đầu nên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở tại nông thôn.

Do đó, bà Phạm Thị Ghen cần liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Ba Tư để được hướng dẫn kê khai các biểu mẫu, tờ khai, đơn miễn

giảm (nếu có) để đơn vị thực hiện chuyển thông tin thuế. Sau khi bà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nếu có) thì đơn vị trao Giấy chứng nhận cho bà quản lý và sử dụng.

Việc bà Phạm Thị Ghen phản ánh là nhiều lần lên gặp cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Ba Tơ nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ đỏ; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Ba Tơ khẳng định không có.

2.3. Cử tri tổ Cà La, thôn Làng Teng, xã Ba Thành đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân có diện tích đất sản xuất đất nông nghiệp nằm trong lòng hồ Thủy điện Sông Liên 1 (khoảng 4 ha), vì khi Thủy điện hoạt động tích trữ nước sẽ bị ngập hoàn toàn diện tích sản xuất của bà con

Theo Báo cáo số 151/2023/CV-CtySL ngày 20/11/2023 của Công ty TNHH thủy điện Sông Liên về việc giải trình theo văn bản số 2559/UBND ngày 13/11/2023 của UBND huyện Ba Tơ; theo đó, phần diện tích 4ha người dân thôn tổ Cà La, thôn Làng Teng yêu cầu bồi thường, chủ đầu tư (Công ty TNHH thủy điện Sông Liên) đã thống nhất tiến hành đo đạc bồi thường bổ sung theo kết quả đo đếm trên thực địa (có biên bản thống nhất bồi thường ngày 17/10/2023).

3. Về điện thấp sáng

3.1. Cử tri xã Ba Vinh kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư kéo điện thấp sáng đoạn từ nhà ông Thanh đến nhà ông Phạm Văn Ba dài khoảng 800m, cho 12 hộ dân xóm Vã Bạch thôn Làng Huy; đầu tư trụ điện đoạn từ nhà ông Phạm Văn Đá, xóm Gò Chùa, thôn Cao Muôn, khoảng 700m. Vì hiện nay, nhân dân tự kéo trụ bằng gỗ tạp, không đảm bảo an toàn; 3.3. Cử tri xã Ba Xa đề nghị Điện lực Ba Tơ hạ thế điện áp, tại tổ 9 thôn Gò H'Re, vì hiện nay bà con nơi đây sử dụng điện kéo từ tổ 8 xuống rất xa và không an toàn; 3.5. Cử tri xã Ba Tô kiến nghị: xóm Làng Chép, thôn Làng Xi 2 có 20 hộ và xóm Nước Mũi, thôn Mang Lùng 1 có 15 hộ. Đề nghị điện lực huyện Ba Tơ quan tâm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vì hiện nay các hộ gia đình nêu trên tự kéo điện không đảm bảo trụ cột thường xuyên ngã đổ, đường dây xa không an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 27/11/2023 kiểm tra an toàn lưới điện sau công tơ trên địa bàn huyện năm 2023 (thời gian kiểm tra từ ngày 30/11-12/12/2023). Sau thời gian kiểm tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện kiến nghị ngành điện lực giải quyết kiến nghị của nhân dân sớm nhất.

3.2. Cử tri xã Ba Điền kiến nghị điện lực Ba Tơ tiếp tục lắp đặt dây hạ thế phục vụ đời sống và sản xuất tại Tổ 6 và Tổ 8, thôn Làng Tương, vì vị trí này quá xa trụ đường hạ thế, người dân tự kéo, không đảm bảo an toàn về lưới điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kiểm tra và đưa vào dự án công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Ba Tơ năm 2024; UBND huyện đã thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung, hạ áp của án dự án trên tại Công văn số 2163/UBND ngày 27/9/2023.

3.4. Năm 2022, ngành điện lực đã thay đường dây và trụ điện mới (đoạn từ trụ sở làm việc xã Ba Vì đến Nhà văn hoá xã), trước cổng nhà ông Đặng Ánh

Nhân, tổ 3, thôn Giá Vực, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa thu hồi di dời dây và trụ điện cũ. Đề nghị UBND huyện, điện lực quan tâm chỉ đạo, khắc phục

Ngày 27/11/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2677/UBND về việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Giá Vực xã Ba Vì với đại biểu thông qua kỳ họp lần thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII; theo đó, Điện lực Ba Tơ đã kiểm tra và có ý kiến như sau:

Cột điện trước công nhà theo yêu cầu của ông Đặng Ánh Nhân thuộc tài sản của các hộ dân để kéo dây từ sau công tơ đến hộ tiêu thụ điện. Trong quá trình vận hành Điện lực Ba Tơ nhận thấy chất lượng điện áp khu vực này không đảm bảo nên đã đưa vào kế hoạch xây dựng mới TBA Ba Vì 10 (*thuộc công trình “Hoàn thiện lưới điện khu vực Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022”*).

Đến thời điểm hiện tại công việc xây dựng đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, tuy nhiên chưa thực hiện đóng điện TBA Ba Vì 10 để cấp điện vào đường dây mới và di dời công tơ khách hàng về vị trí gần nhà do thiếu vật tư công trình.

Qua làm việc với nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan, dự kiến công trình sẽ đóng điện và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2023. Sau khi công trình đóng điện đưa vào sử dụng ngành điện sẽ tiến hành tháo dỡ các cột điện cũ trả lại cho hộ dân (*công tơ và đường dây của khách hàng sẽ di dời về cột điện mới xây dựng thuộc công trình*).

4. Về di dời, giải phóng mặt bằng, bồi thường

4.1. Cử tri xã Ba Tô đề nghị Ban Quản lý Dự án khu tái định cư thôn Trà Nô xem xét việc thi công giải phóng mặt bằng, vì khi trời mưa đất đổ sạt xuống lấp cánh đồng ruộng của các hộ dân. Đề nghị UBND chỉ đạo kiểm tra, khắc phục để nhân dân sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2024

Trên cơ sở Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND xã Ba Tô về tình hình giải phóng mặt bằng khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô mỗi trận mưa to rác thải môi trường đất, cát trôi xuống vùi lấp ruộng làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện yêu cầu đơn vị thi công khắc phục việc sạt lở đất xuống ruộng và các hộ dân đã thống nhất. Trong thời gian tới, tiếp tục khắc phục, hoàn thiện và đảm bảo cho các hộ dân yên tâm sản xuất vụ Đông – Xuân 2024.

4.2. Cử tri thị trấn Ba Tơ đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo, giải quyết chi trả tiền đền bù còn lại cho người dân có diện tích đất bị thu hồi để làm đường Ba Tơ - Ba Trang và tiền đền bù cho nhân dân khi xây dựng Công trình Đập Nước Trinh năm 2019

Về nội dung này, UBND huyện đã họp và ban hành Thông báo số 418/TB-UBND ngày 24/10/2023, theo đó UBND huyện đã thống nhất:

- Đối với công trình Đập Nước Trinh: UBND huyện sẽ bố trí kinh phí 108 triệu đồng từ ngân sách huyện theo cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân. Phần kinh phí còn lại, giao Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cá nhân liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân bị ảnh hưởng theo hướng nhân dân ủng hộ không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của ngân sách nhà nước. Sau Tết nguyên đán năm 2024, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện không chi trả đủ cho người dân, UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các bước xử lý **bồi thường Nhà nước theo quy định**.

- Đối với dự án Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang (*giai đoạn 1*): Trong khi chờ đợi ngân sách tỉnh phân bổ, UBND huyện sẽ giải quyết từ ngân sách huyện năm 2024 để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân trước Tết nguyên đán năm 2024.

4.3. Cử tri xã Ba Giang phản ánh công trình mở rộng các khúc của tuyến đường xã tại thôn Nước Lô đã hoàn thành, nhưng chưa hỗ trợ bồi thường cây trồng cho người dân (cây keo). Đề nghị UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo giải quyết

Tuyến đường QL24 (Km36+970m) – Ba Giang (số hiệu ĐH.61) có chiều dài tuyến L=6,314km, mặt đường BTXM rộng 5,5m; UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư công trình mở rộng tầm nhìn tại lý trình Km4+40m – Km4+451 vị trí đường cong trên tuyến làm che khuất tầm nhìn tại thôn Nước Lô, xã Ba Đình; hiện nay đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng liên quan đến cây keo trong phạm vi thi công với số tiền là 3 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của công trình.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ tại Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XII; UBND huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Đại biểu HĐND huyện;
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.VP(Tinh)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Vinh